

# HUYỆN AN DƯƠNG (HẢI PHÒNG)

## THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HOÀNG HẢI HƯNG\*

Huyện An Dương nằm ở cửa ngõ của thành phố Hải Phòng, một thành phố công nghiệp sôi động nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm của miền Bắc. Năm 2008 huyện An Dương bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện gặp không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan tác động. Trước tình hình đó. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện An Dương đã đề ra nhiều biện pháp giải quyết tích cực và đồng bộ trong phát triển kinh tế- xã hội. Nhờ đó, kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, lạm phát được từng bước kiềm chế, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,65%; tổng giá trị sản xuất 3 ngành kinh tế đạt 1.070,7 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 310,02 tỷ đồng, bằng 100,06% kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2007, chiếm tỷ trọng 28,1%; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt

395,52 tỷ đồng, tăng 18,42% so với năm 2007, chiếm tỷ trọng 38,88%; giá trị sản xuất thương mại- dịch vụ đạt 365,16 tỷ đồng, bằng 100,04% kế hoạch, tăng 18,79% so với năm 2007, chiếm tỷ trọng 33,02%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 143,252 tỷ đồng (trong đó thu trên địa bàn đạt 52,552 tỷ đồng), đạt 120,9% kế hoạch, tăng 34,9% so với năm 2007; GDP bình quân đầu người/năm đạt 1000 USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,64% so với năm 2007; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98,26%, tăng 0,26% so với kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế Huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành CN - TTCN, thương mại dịch vụ. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch nhanh, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, dân số - KHHGD và các hoạt động văn hoá thông tin - TDTT được đẩy mạnh. An sinh xã hội được quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

\* Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên rõ rệt; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được kết quả nhất định; công tác cải cách hành chính bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận; Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Năm 2009 huyện An Dương phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13% trở lên; giá trị sản xuất 3 ngành kinh tế đạt 1210 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 129,57 tỷ đồng (trong đó thu trên địa bàn đạt 57,15 tỷ đồng); tổng chi ngân sách đạt 131,949 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 1350 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người đạt 1150 USD; hoàn thành 3 tiêu chuẩn phổ cập bậc trung học và nghề; xây dựng 2 trường chuẩn quốc gia; 2 mô hình trường học điện tử; 5 trường đạt tiêu chuẩn chiếu sáng học đường; 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nối mạng tin học; tỷ lệ học sinh lên lớp, chuyển cấp các loại hình đạt 98-100%; giữ vững tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%, trong đó có việc làm ổn định đạt 91%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%....

Với thành tựu đã đạt được trong năm 2008, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện An Dương sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức, hoàn thành mục tiêu, phương hướng đề ra trong năm 2009, góp phần xây dựng huyện An Dương thành một huyện giàu mạnh, văn minh, hiện đại của TP. Hải Phòng.

## QUẬN HOÀNG MAI...

*(Tiếp theo trang 63)*

đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, mà còn tạo tiền đề, niềm tin lớn để Quận vững bước trên hành trình đổi mới và phát triển sâu rộng hơn nữa trong thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển Quận đến năm 2020, với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn.

Để thực hiện thắng lợi những chương trình, kế hoạch, mục tiêu lớn về kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai xác định rõ, trong năm 2009 và những năm tiếp theo, nêu cao tinh thần chủ động hơn nữa trong khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong huy động các nguồn lực, tạo ra diện mạo mới của một khu đô thị trẻ trung và giàu sức sống. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; trật tự đô thị; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị từ quận xuống cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền; không ngừng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Quận-cửa ngõ quan trọng phía Đông Nam của nội thành Hà Nội phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.